



ประกาศ กongsำรวจสื่อส่ำร (ครั้งท่ ๓)
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอซื้อแบ่งเวลำด่ำเนินร่ำยการ
สถำนีวิทยุกระจ่ำยเสียงพิทกษ์สันติร่ำษฎร์ นครศรีธรรมร่ำช

ต่ำประกาศคณษกรรมกรกิจกำรกระจ่ำยเสียง กิจกำรโทรทศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งช่ำติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลำให้ผู้อื่นด่ำเนินร่ำยการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งเวลำให้ผู้อื่น
ด่ำเนินร่ำยการไว้ ดังนี้ ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องแบ่งเวลำให้ผู้อื่นด่ำเนินร่ำยการไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ แต่ต้อง
ไม่เกินกว่ำร้อยละสี่สิบของเวลำการให้บริการกระจ่ำยเสียงหรือโทรทศน์ของผู้รับใบอนุญาต

สถำนีวิทยุกระจ่ำยเสียงพิทกษ์สันติร่ำษฎร์ นครศรีธรรมร่ำช กongsำรวจสื่อส่ำร มีความประสงค์จะ
แบ่งเวลำให้ผู้อื่นด่ำเนินร่ำยการ ที่สถำนีวิทยุกระจ่ำยเสียงพิทกษ์สันติร่ำษฎร์ นครศรีธรรมร่ำช ระบบ เอฟ.เอ็ม.
คว่ำมถ่ ๙๑.๕ MHz. โดยเริ่มตั้งแต ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กongsำรวจสื่อส่ำร จึงได้มี
การด่ำเนินการพิจารณำสรรหำผู้ที่จะได้รับกำรแบ่งเวลำด่ำเนินร่ำยการ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอ
ซื้อเข้ำรับกำรแบ่งเวลำ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอซื้อเข้ำรับกำรแบ่งเวลำด่ำเนินร่ำยการ ต้องเป็นผู้ประกอบกำรท่มีความรู้คว่ำมช่ำนำญ
และประสบกำรณ์ในด้ำนการด่ำเนินกิจกำรสถำนีวิทยุกระจ่ำยเสียง ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปี

๒. ต้องเป็นผู้ประกอบกำรท่มีความมั่นคงและมีสถำนภำพทางการเงิน สภำพคล่องทางการเงินเพียงพอ
ต่อกำรแบ่งเวลำด่ำเนินร่ำยการ เพื่อมิให้เกิดปัญหำการจ่ำยค่ำตอบแทนล่ำช่ำ มีความน่ำเชื่อถือ และมีประสบกำรณ์
ผลงำน คว่ำมช่ำนำญในกำรทำงำนด้ำนกิจกำรกระจ่ำยเสียงเป็นอย่ำงดี และเคยร่วมด่ำเนินกิจกำรกับท่ำงร่ำชการไม่น้อย
กว่ำ ๓ ปี และไม่เคยปรำกฏคว่ำมเสียหายท่ำงด้ำนการเงินกับหน่วยงำนร่ำชการท่เคยร่วมด่ำเนินกิจกำร

๓. ผู้เสนอซื้อเข้ำรับกำรแบ่งเวลำด่ำเนินร่ำยการ จะต้องเสนอค่ำตอบแทนกำรแบ่งเวลำด่ำเนิน
ร่ำยการเป็นร่ำยเดือน มีกำหนดระยะเวลำต่ำมสัญญา ๒ ปี

๔. คณษกรรมกรจะพิจารณำจำนวนค่ำตอบแทนร่ำยเดือนสูงสุตเป็นเกณฑ์ และผลกำรพิจารณำของ
คณษกรรมกร ถ้อยที่สุด ผู้เสนอซื้อ ไม่อ่ำจยกลสิทธีใดๆ เพื่อเรียกร้องคว่ำมเสียหายต่อท่ำงร่ำชการได้

๕. ผู้เสนอซื้อเข้ำรับกำรแบ่งเวลำด่ำเนินร่ำยการร่ำยใดเมื่อได้รับกำรพิจารณำแล้ว หำกไม่มำทำ
สัญญาภำยในว่น เวลำท่กำหนด เป็นเหตุอันก่อให้เกิดคว่ำมเสียหายใดๆ แก่กongsำรวจสื่อส่ำร สำนังำนต่ำรวจแห่งช่ำติ
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกต้องรับผิดชอบทั้งสิน

๖. ผู้สนใจเสนอซื้อเข้ำรับกำรแบ่งเวลำด่ำเนินร่ำยการ สำนังำนยื่นเอกสรแจ้งคว่ำมประสงค์เสนอ
ซื้อได้ ระหว่างว่นที่ ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในว่นและเวลำร่ำชการ ณ กลุ่มงำนระบบวิทยุกระจ่ำยเสียง และวิทยุ
โทรทศน์ กongsำรวจสื่อส่ำร ชั้น ๕ อำครำ ๘ สำนังำนต่ำรวจแห่งช่ำติ ถนนพระร่ำมท่ ๑ แขวงปทุมว่น เขต
ปทุมว่น กรุงเทพมหานคร โดยมีร่ำยละเอียดต่ำมเอกสรแนบท่ำย ๑,๒,๓,๔ และ ๕ และสอบถำมร่ำยละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ หนำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๑๔๙๐ , ๐ ๒๒๐๕ ๑๑๕๐ , ๐ ๒๒๐๕ ๑๓๕๙

ประกาศ ณ ว่นที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พลต่ำรวจตรี

(อำคม ไตรพยค์ษ์)

ผู้บ่งค้ำบกำรกongsำรวจสื่อส่ำร/ประชำนกรรมกรด่ำเนินงำน
สถำนีวิทยุกระจ่ำยเสียงพิทกษ์สันติร่ำษฎร์